

คำแถลงนโยบาย

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกที่เคารพ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นั้น กระผม นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาออกด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้บรรลุถึงภารกิจ พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้การทำงานที่ว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกจึงได้กำหนดนโยบายการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก โดยครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายการพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านทุกสายเป็นถนนลาดยาง

เป้าหมายคือ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาออก ให้เป็นถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

๒. นโยบายการพัฒนาทางไปนาไปไร่เป็นถนนคอนกรีต

เป้าหมาย คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่ตำบลนาออก ที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร และสัญจรไปมาสะดวก

๓. นโยบายสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

เป้าหมาย คือ ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลนาออก ได้ใช้น้ำทำการเกษตรจากสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๔. นโยบายการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าปีละ ๕๐ ต้น

เป้าหมายคือ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลนาออกที่ยังไม่ทั่วถึงปีละ ๕๐ ต้น

๕. นโยบายการก่อสร้างฝายน้ำล้นทั่วถึงทุกลำห้วย

เป้าหมาย คือ ก่อสร้างฝายน้ำล้นทุกห้วยในเขตพื้นที่ตำบลนาออก เพื่อเก็บกักน้ำให้ประชาชนในเขตตำบลนาออก ใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง

๖. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายกระดับตำบลนาออกเป็นตำบลท่องเที่ยว

เป้าหมาย คือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายกระดับตำบลนาออกเป็นตำบลท่องเที่ยว อาทิเช่น พัฒนาทำแพบ้านด่านยาว และทุ่งกังหันลมภูผาผึ้งให้ดีขึ้น เพื่อดึงดูดประชาชนให้มาเที่ยว และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

๗. นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจปลูกกล้วยาเพื่อการแพทย์ ๑ หมู่บ้าน ๑ กลุ่มวิสาหกิจ

เป้าหมาย คือ ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจปลูกกล้วยาเพื่อการแพทย์ ๑ หมู่บ้าน ๑ กลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาออก

๘. นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม.อปพร. ชรบ.กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เป้าหมาย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม.อปพร. ชรบ.กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนากลุ่มฯให้เข้มแข็ง เพื่อนำสู่การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และประชาชนผาสุก

๙. นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีพื้นบ้าน

เป้าหมาย คือส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีพื้นบ้าน เช่น สนับสนุนงานบุญประเพณีพื้นบ้าน ส่งเสริม และธรรมาบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรม วันลอยกระทง งานกาชาดจังหวัด วันสำคัญและงานพิธี

ท่านประธานสภาที่เคารพ นโยบายด้านการบริหารที่ได้แถลงไว้กับสภาแห่งนี้ เป็นไปตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มชุมชนต่างๆ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ ของประชาชนอย่างแท้จริง

กระผม ขอแถลงนโยบายต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกทุกท่านว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบายที่แถลงไว้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมกับที่ประชาชนชาวตำบลนาออก ได้มอบความไว้วางใจให้กระผม เข้ามาบริหารท้องถิ่นตำบลนาออกแห่งนี้ ในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวตำบลนาออก ขอขอบพระคุณครับ


นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารตำบลนาออก
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕